

# ABC จัดกลยุทธ์ Transformation Services ชู

## ABC e-Auction ผู้นำตลาดประมูลสังหาออนไลน์



บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ABC ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนาสังหาิมทรัพย์ จัดกลยุทธ์ Transformation Services พา ABC e-Auction ลงสู่ศึกตลาดประมูลสังหาออนไลน์เจ้าแรก เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0

นายจิรภัทร วีระชยทองคำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ABC กล่าวว่า “ แอสเซท ไบรท์ ดำเนินธุรกิจประมูลสังหาิมทรัพย์แบบออนไลน์ หรือ “ABC e- Auction” ของบริษัทที่จัดขึ้น ประจำทุกไตรมาส ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักพร้อมได้รับความไว้วางใจในการนำทรัพย์สินเข้ามาร่วมฝากประมูลทั้งจาก บุคคล บริษัท และสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย ถือเป็นแหล่งรวมที่สุดแห่งสังหาิมทรัพย์กว่า 500 รายการ รวม มูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกลยุทธ์ “Transformation Services” เพื่อนำมาปฏิรูปธุรกิจการประมูลสังหาให้เข้ากับยุค ดิจิทัลเพื่อสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพลิกโฉมนวัตกรรมการประมูลสังหา จากเดิมที่ใช้รูปแบบ แมกกาซีนเป็นหลักสู่การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับการขยายฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ นายหน้าและนักลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มของ บริษัทที่สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ มองว่าในยุคที่ Big data มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องพัฒนา ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและง่ายขึ้น การประมูลซื้อขาย ที่ดิน หรือสังหาิมทรัพย์ ผ่านระบบออนไลน์ทำได้ดีว่าออฟไลน์มาก เนื่องจากประหยัดเวลา และสามารถเก็บผลสำรวจ ข้อมูลการคลิก ความสนใจของลูกค้าที่เข้ามา ไว้เป็น Database เพื่อนำมาเป็นบทสรุปการเลือกสินค้าให้ตรงใจผู้ซื้อ มากยิ่งขึ้น และสามารถรวบรวมพฤติกรรมของลูกค้า ก่อนที่จะส่งข้อเสนอหรือสิทธิพิเศษใดๆให้กับลูกค้า ผ่านทาง ระบบอีเมลได้อีกด้วย”

นอกจากนี้ การประมูลสังหาออนไลน์ ABC e-Auction ของบริษัทนั้น ยังถูกพัฒนาให้สามารถรองรับได้ทุก แพลตฟอร์ม ที่สามารถเชื่อมโยงกันบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ในทุกช่องทาง และเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ซื้อ ผู้ขาย นายหน้า และนักลงทุน ในการซื้อขายผ่านช่องทางที่มีความปลอดภัยและง่ายมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจประมูลหรือ ฝากทรัพย์สินสามารถติดต่อได้ที่ <http://property.abcpoint.com> นายจิรภัทร กล่าวทิ้งท้าย